

Số: *167*/BC-SYT

Lào Cai, ngày *22* tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO
công tác quản lý nhà nước về các hội thuộc ngành y tế
(Từ 01/01/2018 đến hết 31/5/2019)

Căn cứ tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ; Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ về việc quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định về quản lý Hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Thực hiện Công văn số 458/SNV-TCBC ngày 13/5/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai về việc chấp hành pháp luật về Hội, Quý năm 2019 chuẩn bị làm việc với Đoàn Kiểm tra của Bộ Nội vụ; Sở Y tế báo cáo hoạt động của các tổ chức Hội từ 01/01/2018 đến hết 31/5/2019 như sau:

I. Thực trạng tổ chức, hoạt động của Hội

1. Về tổ chức Hội

1.1. *Tổng số Hội, Quy mô ngành Y tế quản lý:* 06 Hội, bao gồm: Hội Đông Y, Hội Châm cứu, Hội thầy thuốc trẻ, Hội Y tế công cộng, Hội Điều dưỡng, Hội Y Dược. Các Hội này đã được hợp nhất thành Hội Y – Dược tỉnh Lào Cai theo quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh Lào Cai.

1.2. *Thời gian đại hội*

- Ngày thành lập Hội Y - Dược tỉnh Lào Cai: 29/01/2019
- Tổng số Hội viên: 2.896 Hội viên.

Trong đó:

- + Số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao: không
- + Số người làm việc tại hội do hội tự hợp đồng: không
- Nhiệm kỳ đang thực hiện: Đang chuẩn bị cho Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ I năm 2019 - 2024.

- Dự kiến thời gian đại hội: 28/5/2019.

2. Thuận lợi, khó khăn

2.1. *Thuận lợi*

Được sự quan tâm của UBND tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể, các Hội, Quỹ Trung ương, các tổ chức Hội của ngành Y tế Lào Cai ngày càng lớn mạnh về quy mô, nguồn lực. Số lượng hội viên đông đảo từ các đơn vị y tế tuyến tỉnh, huyện, xã do đó thuận lợi trong việc vận động, thực hiện các hoạt động của Hội.

2.2. *Khó khăn*

- Các hội viên của Hội chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác trong ngành Y tế, do vậy các hoạt động được lồng ghép cùng với hoạt động chuyên môn nên vai trò của Hội chưa cao.

- Chưa giải quyết được chế độ cho viên chức chuyên trách Hội Y – Dược, cụ thể:

Theo Quyết định 286/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh thì Hội Y - Dược tỉnh Lào Cai là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tự bảo đảm kinh phí, có tư cách pháp nhân để hoạt động sau khi đại hội và được UBND tỉnh phê duyệt điều lệ và các Hội đã giải thể không còn tư cách pháp nhân từ ngày 28/2/2019; theo hướng dẫn của Sở Nội vụ tại văn bản 244/SNV-TCBC ngày 15/3/2019 thì hiện nay, UBND tỉnh không giao biên chế cho các Hội và có thể chỉ phê duyệt vị trí việc làm theo đề án đề xuất của Hội; theo văn bản số 841/STC-TCHCSN ngày 10/5/2019 của Sở Tài chính đã thẩm định và trình UBND tỉnh thu hồi dự toán chi của Hội Đông Y.

Vi vậy, Sở Y tế không thể thực hiện được việc điều động đồng chí Vũ Thị Hòa (viên chức chuyên trách hưởng lương từ nguồn kinh phí của Hội Đông Y) về Hội Y – Dược tỉnh Lào Cai (do không có biên chế) và chưa thực hiện được chính sách chi trả tiền lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội,... từ 01/3/2019 đến nay (do Hội Đông Y không còn tư cách pháp nhân, không còn kinh phí và Hội Y – Dược tỉnh Lào Cai không có kinh phí hoạt động). Từ ngày 28/2/2019, đồng chí Vũ Thị Hòa sau khi bàn giao về Hội Y – Dược, Sở Y tế đã tạm thời giao nhiệm vụ công tác tại Sở Y tế để chuẩn bị cho đại hội Hội Y – Dược và thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn khác.

Với những khó khăn nêu trên, Sở Y tế đề nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính cho phép Sở Y tế điều động đ/c Hoà về đơn vị cũ là Bệnh viện Y học cổ truyền làm công tác Hội Y-Dược và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại Bệnh viện, được hưởng lương từ ngày 28/02/2019.

3. Về hoạt động:

Thực hiện Quyết định số 286/QĐ-UBND, Sở Y tế chủ trì phối hợp với các hội bàn giao nguyên trạng các hội về Hội Y – Dược theo hướng dẫn của UBND tỉnh về việc hướng dẫn xử lý công tác tài chính, tài sản khi hợp nhất, sáp nhập, giải thể các cơ quan, đơn vị (văn bản số 615/UBND-TH ngày 31/12/2018), đến nay đã được Tỉnh ủy phê chuẩn về nhân sự theo Thông báo số 3030-TB/TU ngày 11/4/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai thông báo của thường trực Tỉnh ủy về chủ trương giới thiệu nhân sự bầu Ban Lãnh đạo và chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Y – Dược tỉnh Lào Cai khoa I, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và được UBND tỉnh cho phép đại hội theo công văn số 1848/UBND-NC, ngày 03/5/2019. Hội Y - Dược dự kiến sẽ tổ chức Đại hội vào 30/5/2019.

Sở Y tế tỉnh Lào Cai đánh giá kết quả chung hoạt động của Hội qua kết quả thực hiện Điều lệ các hội năm 2018, đặc biệt là việc đánh giá các hoạt động quản lý nhà nước của Sở Y tế về hoạt động của các hội, theo một số vấn đề trọng tâm như sau:

3.1. Công tác tuyên truyền:

Công tác tuyên truyền luôn được Ban Chấp hành các hội ưu tiên chỉ đạo và được hội viên các hội thực hiện tốt, các hội đã tuyên truyền Điều lệ, các Chỉ thị, Nghị Quyết của Trung ương cũng như của tỉnh. Công tác tuyên truyền được thông qua các lớp tập huấn, sinh hoạt chuyên môn, hội thảo, đại hội; tiêu biểu là Hội Y tế công cộng với phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, phòng

chống tác hại của thuốc lá,... Hội Đông y tuyên truyền cho hội viên và nhân dân cách sử dụng 32 cây thuốc thay thế mật gấu, hướng dẫn cho nhân dân cách sử dụng cây thuốc nam để chữa các bệnh thông thường, cách khai thác và bảo tồn dược liệu; Hội Thầy thuốc tuyên truyền Cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học”, Cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng”...

3.2. Công tác chỉ đạo thực hiện kiện toàn tổ chức hội.

Trong năm 2018, các hội kiện toàn lại tổ chức hội. Hội Đông Y đã chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội Hội Đông Y cấp huyện, do đó riêng Hội Đông y đã kiện toàn hệ thống hội cấp huyện. Từ năm 2019 tất các hội đều chuẩn bị cho công tác hợp nhất và Đại hội Hội Y – Dược cuối tháng 5/2019.

3.3. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội; kiểm tra việc thực hiện điều lệ hội (thuộc cơ quan quản lý).

Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội; kiểm tra việc thực hiện điều lệ hội được Sở Y tế lồng ghép với công tác kiểm tra của Sở Y tế (phần lớn hội viên các hội chủ yếu thuộc ngành y tế); đã ban hành kế hoạch thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra đánh giá việc chấp hành các quy định của nhà nước nói chung về, chất lượng khám, chữa bệnh, công tác dược tại các bệnh viện và các cơ sở tư nhân hành nghề Y trên địa bàn toàn tỉnh.

Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra trên, các cơ sở y tế công lập, tư nhân được thanh tra, kiểm tra cơ bản chấp hành tốt Luật Khám bệnh, chữa bệnh, chấp hành tốt các quy chế chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế; không vi phạm điều cấm được quy định trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh; có đầy đủ giấy tờ pháp lý; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực phục vụ công tác khám, chữa bệnh; bảo đảm, duy trì tốt về nhân lực, trang thiết bị, dụng cụ y tế đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động; trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy...; đồng thời, niêm yết giá dịch vụ y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh và thu theo giá niêm yết, thực hiện sổ ghi chép theo dõi thông tin người bệnh đến khám, chữa bệnh...; chấp hành tốt việc quản lý và xử lý chất thải y tế, đặc biệt là chất thải y tế nguy hại.

Tuy nhiên, qua thanh tra, kiểm tra một số cơ sở y tế tư nhân vẫn còn một số tồn tại như: Các vị thuốc mua của người dân hoặc mua ở chợ nên không có hóa đơn hoặc hợp đồng mua bán; vệ sinh ở cơ sở chưa thực sự sạch sẽ; thiếu hộp đựng vị thuốc và sổ khám, chữa bệnh chưa đúng theo quy định của Bộ Y tế. Những tồn tại, vi phạm trên được các Đoàn thanh tra, kiểm tra ghi trong biên bản và nhắc nhở, yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay (chưa đến mức phải xử lý). trong năm 2018 không có cán bộ, hội viên nào vi phạm pháp luật về hội

3.4. Mối quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước đối với tổ chức hội.

Mối quan hệ giữa Sở Y tế đối với tổ chức hội trong các hoạt động luôn có sự phối kết hợp chặt chẽ trong thực hiện mục tiêu hoạt động của hội, như Nghị quyết liên tịch số 02/NQLT-BYT-TWHDYVN ngày 31/7/2014 về mối quan hệ hoạt động giữa Bộ Y tế và TW Hội Đông y Việt Nam trong công tác hoạt động kế thừa, bảo tồn và phát triển Y dược cổ truyền, Hội và ngành y tế đã có sự phối kết hợp chặt chẽ trong thực hiện mục tiêu phát triển đông y, nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân...

II. Đánh giá chung

1. Trong thời gian qua trong điều kiện của công tác hội còn gặp rất nhiều khó khăn về vật chất, cơ sở hoạt động, kinh phí. Nhưng tất cả các cán bộ hội viên đã đoàn kết nỗ lực đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ: Công tác tuyên truyền được Ban Chấp hành quan tâm và chỉ đạo và được thực hiện tốt ở tất cả các hội tiêu biểu là Hội Y tế công cộng. Công tác nghiên cứu khoa học tiêu biểu là Hội Y tế công cộng, Hội Thầy thuốc trẻ, Hội Y Dược; Công tác củng cố, phát triển mạng lưới tổ chức hội (thành lập và tổ chức Đại hội cấp huyện). Công tác bồi dưỡng tập huấn chuyên môn cho hội viên, công tác bảo tồn dược liệu tiêu biểu là Hội Đông Y, Châm cứu; Làm tốt công tác thăm hỏi động viên hội viên tiêu biểu là Hội Điều Dưỡng, Hội Đông Y, Công tác từ thiện nhân đạo tiêu biểu là hội Hội Thầy thuốc trẻ, Hội Y tế công cộng...

2. Những tồn tại, hạn chế:

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế WTO, môi trường kinh tế - xã hội phát triển nhanh chóng và có nhiều thay đổi kéo theo những diễn biến phức tạp của bệnh tật, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân tăng lên. Hơn nữa phần lớn các đồng chí trong Ban Chấp hành chỉ là kiêm nhiệm công tác hội trong quá trình công tác còn phải gánh vác nhiều nhiệm vụ khác về chuyên môn, nên rất ít thời gian để tham gia công tác của Hội, một số hội do các đồng chí Ban Chấp hành đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác nên công tác hội trong thời gian qua có lúc chưa đạt được hiệu quả.

3. Vị trí, vai trò của hội, quỹ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Theo Quyết định số 286/QĐ-UBND, sau hợp nhất Hội chịu sự quản lý nhà nước của Sở Y tế Lào Cai. Thực hiện chức năng nhiệm vụ khi được UBND tỉnh phê duyệt Điều lệ.

Hội Y - Dược tỉnh Lào Cai là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện thành lập, của những hội viên là công dân Việt Nam làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu, giảng dạy, kinh doanh trong ngành y tế, công và tư, đang tại chức hay đã nghỉ hưu, trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cùng phấn đấu vì sự phát triển của ngành Y tế và sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe của nhân dân. Là thành viên của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh, chịu sự quản lý chuyên môn của của các hội: Trung ương Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam, Trung ương Hội y tế công cộng Việt Nam, Trung ương Hội điều dưỡng Việt Nam, Trung ương Hội Y dược Việt Nam, Trung ương Hội Đông Y Việt Nam, Trung ương Hội Châm cứu Việt Nam.

III. Kiến nghị, đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động của các hội quần chúng, quỹ xã hội, quỹ từ thiện

1. Về tổ chức, hoạt động của hội, quỹ

- Đề nghị Trung ương các hội: Thầy thuốc trẻ, Hội Y tế công cộng, Hội Điều dưỡng, Hội Y Dược, Hội Đông y, Hội Châm cứu có các hoạt động chuyển về các địa phương hoạt động, hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức Hội hoạt động.

- Các Dự án, các nhà tài trợ ủng hộ kinh phí, thuốc, vật tư hỗ trợ các tổ chức Hội hoạt động.

- Đối với tỉnh: Tạo điều kiện cho Hội Y - Dược tỉnh sau khi sáp nhập có kinh phí để hoạt động và giải quyết chế độ tiền lương sau khi sáp nhập cho đ/c Vũ Thị Hòa viên chức chuyên trách Hội Y – Dược tỉnh Lào Cai.

2. Công tác quản lý Nhà nước về quỹ hội

Theo Quyết định 49/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai ngày 24/10/2012 về Ban hành quy định về quản lý hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai, tại Điều 5 Quy định thì việc thành lập, hợp nhất, chia tách, đổi tên các hội, cho phép Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường, phê duyệt Điều lệ hội thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh. Do đó công tác hội gặp không ít khó khăn trong các hoạt động Hội Y – Dược kiến nghị sửa lại Điều 5 của Quyết định 49/QĐ-UBND cho phù hợp. Nhiệm vụ trên giao cho nhiệm vụ của chủ tịch UBND huyện.

Trên đây là báo cáo quản lý nhà nước về hội thuộc ngành Y tế từ 01/01/2018 đến 31/5/2019. Rất mong sự quan tâm, giúp đỡ của UBND tỉnh, Sở Nội vụ để tổ chức Hội ngày càng phát triển hơn nữa./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- Ban Giám đốc sở;
- Lưu: VT, NVY, TCCB



GIÁM ĐỐC


Nông Tiến Cương

